

กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน

125/356 หมู่ 3 หมู่บ้านนารายณ์ ซอย 1 ถ. รัตนวิบูลย์ ต. ไทรมา อ. เมือง จ. นครพนม 11000 โทร. 02-985-3837-8 โทรสาร 02-985-3836

email: info@ftawatch.org www.ftawatch.org

14 พฤศจิกายน 2549

เรื่อง ขอให้หยุดการลงนามและการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจนกว่าจะมีกฎหมายประกอบการเจรจาความตกลงระหว่างประเทศที่ประชาชนมีส่วนร่วม

เรียน ฯพณฯ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี

ตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ม.ร.ว. ปรีดียาธร เทวกุล) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายนิคม พิบูลสงคราม) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายเกริกไกร จีระแพทย์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์) ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในช่วงเวลาประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมาว่า จะเดินหน้านำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ภายหลังจากการพิจารณาพิจารณาในเดือนธันวาคม และจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในเดือนมกราคมปี 2550 นั้น

ที่ผ่านมา หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมักอ้างตลอดเวลาว่า การเจรจา JTEPA ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นนานแล้ว แต่จนถึงบัดนี้ยังไม่เคยมีการเปิดเผยเนื้อหาความตกลงให้สาธารณชนได้รับทราบ และตลอดระยะเวลาการเจรจา ไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางจากประชาชนในสังคม แม้จะมีการกล่าวอ้างว่า สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้ศึกษาความตกลงดังกล่าวแล้ว แต่งานศึกษานั้นจำกัดอยู่เพียงเฉพาะบางด้าน ไม่ได้ศึกษาความตกลงฯ ทั้งฉบับอย่างเป็นองค์รวม ยิ่งกว่านั้น ความตกลงฉบับนี้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จนประชาชนจำนวนมากต้องออกมาเดินขบวนขับไล่ และถูกรัฐประหารไปเมื่อวันที่ 19 กันยายน ด้วยข้อหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้ความตกลงฯ ซึ่งความชอบธรรมในตัวของมันเอง

ทั้งนี้ การไม่เปิดเผยความตกลงฯ ทั้งฉบับยังสร้างความกังวลว่า ในประเด็นที่สามารถมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างกว้างขวางนั้นยังคงมีอยู่ในความตกลงฯ หรือไม่ และการพิจารณาพิจารณาและการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะสามารถแก้ไขหรือจำกัดประเด็นเหล่านี้ไปได้เพียงไร อาทิ

- การเปิดโอกาสให้ชาวญี่ปุ่นมารับบริการสุขภาพในประเทศ โดยสามารถกลับไปเบิกเงินประกันสังคมที่ประเทศญี่ปุ่นได้สูงถึงร้อยละ 70 ซึ่งจะเร่งภาวะสมองไหลของอาจารย์ในโรงเรียนแพทย์ไปสู่โรงพยาบาลเอกชน และซ้ำเติมปัญหาความขาดแคลนแพทย์ทั้งในชนบทและเมืองในการดูแลรักษาคนไทย และทำลายระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

- จากความตกลงดังกล่าวฯ บังคับให้ไทยเป็นภาคีสถิติสัญญาที่ให้สิทธิบัตรพันธุ์พืช-พันธุ์สัตว์ และรับรองสิทธิเฉพาะนักปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพของไทย และเปิดโอกาสให้นักวิจัยญี่ปุ่นสามารถเป็นโจรสลัดชีวภาพได้อย่างชอบธรรม
- การคุ้มครองสิทธินักลงทุนต่างชาติให้สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อรัฐ หากมีการยึดทรัพย์สินหรือมีนโยบายสาธารณะที่จะส่งผลเสมือนว่าจะยึดทรัพย์สิน โดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมในประเทศ แต่ใช้กลไกอนุญาโตตุลาการนอกประเทศ ทั้งนี้ ยังระบุให้รัฐไทยต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายในปัจจุบันที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การจลาจล และ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น
- การลดภาษีนำเข้าจากญี่ปุ่นทุกประเภท ลงเหลือ 0% เพื่อเปิดโอกาสให้ญี่ปุ่นนำเข้าเวชสารพิษมาทั้งในประเทศไทย ดังที่กำลังทำกับฟิลิปปินส์ในขณะนี้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สุขภาวะของประชาชนอย่างรุนแรง

ฯลฯ

กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อทซ์) ได้ศึกษา ติดตามนโยบายและ การเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีระดับทวิภาคีมาตั้งแต่ปี 2546 จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการดังต่อไปนี้

- หยุดการเจรจาและลงนามในข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศต่าง ๆ จนกว่าจะได้มีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกำหนดกระบวนการที่ดีในการทำความตกลงระหว่างประเทศ
- ดำเนินการออกกฎหมายว่าด้วยการทำความตกลงระหว่างประเทศ ที่กำหนดกรอบการเจรจา ขั้นตอนการพิจารณาที่เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย มีคณะกรรมการอิสระพหุภาคีขึ้นมาศึกษาวิเคราะห์ผลประโยชน์และผลกระทบอย่างรอบด้าน ฯลฯ

หากรัฐบาลของ ฯพณฯ ยังคงยืนยันความที่จะลงนามความตกลง โดยใช้กระบวนการประชาพิจารณ์และการผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป จะไม่ส่งผลแก้ไขปัญหาค่าความไม่โปร่งใสของการเจรจาและการขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน แต่จะกลายเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับการเจรจาความตกลงที่ไม่ชอบธรรมเท่านั้น นั้นหมายความว่า รัฐบาลของ ฯพณฯ กำลังสนับสนุนการให้ผลประโยชน์กับคนบางกลุ่ม ยอมรับในความไม่โปร่งใสและความไม่เป็นธรรม และรู้เห็นเป็นใจในการทำร้ายประชาชนทั้งประเทศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังว่ารัฐบาลของ ฯพณฯ จะได้ริเริ่มและวางนโยบาย กฎหมาย และกรอบกติกาที่ดี เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตัดสินใจและกำหนดทิศทางในการพัฒนาของตนเองอย่างแท้จริง ภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง

ขอแสดงความนับถือ



(ผศ. ภญ. สาลี ใจดี)

กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอว็อทซ์)